

# Cấy que tránh thai có để lại sẹo không? Những lưu ý khi cấy que tránh thai

Ngày 01/12/2024

Cấy que tránh thai liệu có lưu lại sẹo không? Đây vẫn liên tục là nỗi băn khoăn của phái yếu nữ giới quan tâm. Trước thời gian tư vấn câu hỏi này, hãy cộng Nhà thuốc Long Châu nghiên cứu về phương pháp cấy que ngừa thai bạn nhé.

## phương pháp cấy que tránh thai là gì?

Cấy que ngừa thai là 1 bí quyết tránh thai hiệu quả hiện nay, trong đấy một que nhỏ (thường làm cho với nhựa) chứa hormone được cấy sau da, luôn là ở phần ở trong cánh tay của nữ giới. Que tránh thai chỉ phòng ngừa thai mà không có tác dụng bảo vệ khỏi những bệnh lý lây lan qua giao hợp.

Về phương thức hoạt động, que tránh thai chứa hormone progesterone lúc đưa vào người sẽ giúp kìm chế quá trình tăng trưởng của nang trứng, phòng ngừa công đoạn trứng rụng và làm cho dày dịch nhầy tại cổ dạ con, từ đấy ngăn cản tinh dịch tiếp cận trứng.

Về tác dụng tốt, que ngừa thai có khả năng vận động từ 3 tới 5 năm tùy vào dòng que. Sau dạo này, để tiếp tục tránh thai, bạn cần phải thay que mới. Quy trình cấy que thường diễn ra ở cơ sở y tế, bởi bác sĩ thực hiện. Công đoạn này tức khắc cũng như hay ko bắt buộc gây mê. Một số nữ giới có khả năng gặp phải công dụng phụ ví dụ thay đổi những ngày kinh nguyệt, đau đầu hoặc biến đổi tâm trạng.

Cấy que tránh thai là phương pháp ngừa thai được đa dạng con gái lựa chọn hiện tại

## bí quyết cấy que ngừa thai thì có những ưu và nhược điểm gì?

cách cấy que ngừa thai là một trong số những mẹo ngừa thai tác dụng tốt và được dùng phổ biến. Sau đây là một vài ưu cũng như nhược điểm của cách cấy que ngừa thai, bạn đọc có khả năng tham khảo:

### ưu điểm

bí quyết cấy que tránh thai thì có những thế mạnh vượt trội như:

Lợi ích tốt cao: Cấy que tránh thai liệu có tỷ lệ tác dụng tốt vô cùng cao, vào đến 99%, giúp ngăn ngừa thai 1 bí quyết đáng uy tín.

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&phong-kham-thai-ha>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&tu-van-benh-phu-khoa>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&chi-phi-kham-phu-khoa>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&chi-phi-chua-benh-lau>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&chi-phi-chua-hoi-nach>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&hut-thai-co-dau-khong>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&kham-benh-xa-hoi>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&kham-benh-giang-mai-o-dau>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&sui-mao-ga-o-nam-gioi>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&sui-mao-ga-o-nu-gioi>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&cach-chua-sui-mao-ga>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&benh-xa-hoi>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&chi-phi-xet-nghiem-giang-mai>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&chi-phi-xet-nghiem-xa-hoi>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&dau-tinh-hoan-kham-o-dau>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&kham-viem-bao-quy-dau>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&pha-thai-1-thang-tuoi>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&cach-chua-benh-lau>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tung>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=74&chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-o-dau>

- thời gian dùng lâu dài: Que tránh thai có thể tồn tại trong người từ 3 tới 5 năm, căn cứ theo tới chiếc que tránh thai, giúp hạn chế lo lắng về vấn đề ngừa thai hàng tháng.
- nơi cấy kín đáo: Que ngừa thai bé như que tăm, luôn được cấy sau cánh tay cần hơi kín đáo, người bệnh ngoài không dễ dàng có khả năng phát hiện được.
- Tiện lợi: dưới thời gian cấy que, bạn ko cần nhớ đến việc dùng thuốc hoặc tuân thủ cách tránh thai thường nhật.
- không ảnh hưởng đến làm chuyện đó tình dục: không cần thiết tuân thủ các phương pháp tránh thai không giống trong lúc làm chuyện đó, giúp cải thiện cảm giác tự nhiên, rất khoa học mang các phụ nữ không muốn tránh thai bằng "áo mưa" hoặc hay quên dùng thuốc tránh thai thường nhật.
- suy giảm đau bụng kinh: nhiều các chị em cho biết họ cảm giác đau đón bụng kinh nhẹ hơn hoặc thậm chí không có kinh nguyệt sau thời gian cấy que.
- ko ảnh hưởng tới xác suất sinh sản: thời gian muốn sinh cậu bé, đàn bà chỉ bắt buộc làm cho phương thức rút que cấy xuất. Sau khi gỡ bỏ que tránh thai, khả năng mang thai sẽ trở lại ngay. Theo khảo sát, 90% phái đẹp sẽ tiếp tục trứng rụng chừng khoảng 3 - 4 tuần sau thời gian tháo que.
- cấp độ an toàn cao: Cấy que tránh thai là phương pháp được bảo vệ giúp phái yếu trong giai đoạn cho con bú, các chị em phụ nữ bị tăng huyết áp, bị đái đường...

Cấy que tránh thai là bí quyết an toàn giúp nữ giới trong liệu trình giúp con bú

## **điểm hạn chế**

Dù phương pháp cấy que tránh thai là một phương thức ngừa thai hiệu quả nhưng vẫn tồn ở một vài khuyết điểm mà người bệnh sử dụng cần cân nhắc. Trong bài viết này là một vài điểm hạn chế của phương pháp cấy que tránh thai, bạn đọc có thể tham khảo:

Cấy que tránh thai có khả năng gây ra một số công dụng phụ: một số phụ nữ có khả năng trải qua công dụng phụ như là tăng cân, nhức đầu, biến đổi tâm trạng, hay những thắc mắc về da. Đa dạng đối tượng cũng có thể mắc phải rong kinh hoặc không hành kinh nguyệt trong thời điểm dùng.

- giá thành cao: Cấy que tránh thai có giá tiền đắt hơn so sở hữu những bí quyết ngừa thai không giống như đặt tằm tránh thai, sử dụng bao lớn su...
- không chiếc trừ các biến chứng: Tuy ít gặp tuy nhiên cấy que ngừa thai có khả năng tiềm ẩn một vài khả năng liên quan đến quá trình cấy ghép gồm tụ huyết, nhiễm trùng, dị ứng...
- không ngăn chặn được các bệnh xã hội lây qua những đường tình dục: cách cấy que chỉ cho tránh thai cùng với chưa có tác dụng phòng ngừa các bệnh lây lan qua đường tình dục.

## **Cấy que tránh thai có để lại sẹo không?**

Cấy que ngừa thai liệu có để lại sẹo không? đó là đã từng nói trên, cấy que ngừa thai là một trong số cách ngừa thai tiên tiến, hoạt động bằng phương pháp cấy 1 que bé vào dưới da của cánh tay. Công đoạn này luôn không lưu lại sẹo lớn, tuy nhiên sẽ liệu có một vết chấm bé vị trí que được cấy đến. Chỗ bị thương này hay là 1 vết cắt bé cùng với sẽ mờ dần theo lúc.

mặc dù vậy, với nỗi niềm cấy que tránh thai có bỏ lại sẹo ko, các y bác sĩ giúp biết xác suất để lại sẹo cũng tùy thuộc đến cơ địa của từng người bệnh cũng như là phương pháp giúp đỡ vết thương dưới khi cấy. Trường hợp bạn thì có xu thế tạo thành sẹo lồi, thì có thể có khả năng để lại sẹo lớn hơn.

Cấy que ngừa thai liệu có bỏ lại sẹo không? Đây vẫn luôn là thắc mắc của phái yếu

## **các điều cần lưu tâm thời gian cấy que tránh thai**

Cấy que ngừa thai là 1 phương pháp ngừa thai lợi ích tốt dài cũng như được rộng rãi người quan tâm. Tuy nhiên, để đảm bảo sử dụng các biện pháp an toàn, thời điểm ý muốn lựa chọn cách cấy que tránh thai, chị em phụ nữ cần hiểu được một vài lưu tâm sau đây:

Lựa mua cơ sở y tế uy tín: vấn đề lựa mua cơ sở y tế uy tín ngoài việc cho giữ gìn được bảo vệ trong quá trình cấy que, làm giảm những nguy hiểm chẳng may có thể xảy tới mà còn cho giữ gìn uy tín của que ngừa thai.

- khám cùng với tư vấn bác sĩ: Trước thời gian cấy que, bạn phải khám y bác sĩ hay chuyên gia y khoa để xác định coi bí quyết này liệu có hợp lý với bạn hay không.
- chữ tín que giảm thiểu thai: bây giờ, ở trên thị trường liệu có đông đảo mẫu que tránh thai không giống nhau, mỗi dòng que tránh thai sẽ liệu có các phương thức hoạt động cũng ví dụ tác dụng ngừa thai riêng rẽ. Đảm bảo nhất, bạn bắt buộc tham khảo ý kiến của y bác sĩ để lựa chọn được cái que tránh thai khoa học.
- kiểm tra định kỳ: sau khi cấy que, bạn cần tuân theo kiểm tra định kỳ để quan sát sức khỏe cùng với đảm bảo que vẫn trong hiện tượng chất lượng.
- thì có phương pháp dự phòng tránh để phòng ngừa các bệnh lây nhiễm qua những con đường tình dục: Cấy que không bảo vệ bạn triệt để bệnh lây truyền qua giao hợp, vì thế giả dụ bạn có đa dạng bạn tình, hãy xem xét việc sử dụng bao cao su.

Bạn buộc phải tham khảo ý kiến của bác sỹ về vấn đề cấy que ngừa thai

vừa rồi là gần như các kiến thức cơ bản xoay quanh bí quyết cấy que ngừa thai mà Nhà thuốc Long Châu đã cô đọng để giới thiệu đến bạn đọc. Hi vọng, mang các giới thiệu hôm nay, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về bí quyết này bên cạnh đó tư vấn được quan tâm cấy que tránh thai thì có bỏ lại sẹ ko. Cảm ơn bạn đọc đã từng liên tục dõi theo cũng như đồng hành cộng

[xét nghiệm phơi nhiễm hiv ở đâu](#)

[phòng khám đa khoa hiện đại](#)